

MATCHON INFORMATION CENTER		Subject Heading :
Source :	กรุงเทพธุรกิจ	59274540
Date :	Page :	No :
15 ส.ย. 2559	18	

‘เคเอสแอล’ ครึ่งปีแรก 18 ต้นทุนพุ่ง-กำไรลด38%

น้ำตาลขอนแก่นรายงานกำไรครึ่งปีแรกปีลด 38% เหตุต้นทุนผลิตพุ่ง ราคาขายเอทานอลลดลง มูลค่าโรซินต้นร่วง ขณะที่โรงไฟฟ้าหยุดซ่อมบำรุง ส่วนไบรคเกอร์เร่งปรับลดประมาณการปีนี้ลง แม้ธุรกิจน้ำตาลจะยังดีแต่บริษัทไม่ได้รับอานิสงส์ เนื่องจากทำสัญญาขายล่วงหน้าไปแล้ว

รายงานข่าวจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุว่า บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) KSL รายงานผลประกอบการงวดไตรมาส 2 ปี 2559/2560 มีกำไรสุทธิ 178.87 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันปีก่อน 464.09 ล้านบาท ขณะที่ 6 เดือนแรก งวดปี 2559/2560 มีกำไรสุทธิ 528.22 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันปีก่อน 859.94 ล้านบาท ลดลง 38%

ทั้งนี้ บริษัทชี้แจงว่า ไตรมาส 2 มีรายได้รวม 3.93 พันล้านบาท ลดลง 4% จากงวดเดียวกันปีก่อน ที่มีรายได้ 4.08 พันล้านบาท สาเหตุที่รายได้ลดลง เนื่องจากโรงไฟฟ้าบ่อพลอยมีการหยุดซ่อมบำรุง ธุรกิจเอทานอลมีราคาขายต่อลิตรปรับลดลง ส่งผลให้กำไรขั้นต้นลดลงจาก 27% เป็น 24% เนื่องจากต้นทุนการผลิตน้ำตาลสูงขึ้น เนื่องจากค่าอ้อยที่สูงแต่ราคาขายยังใกล้เคียงเดิมส่งผลให้กำไรต่อหน่วยลดลง และธุรกิจเอทานอลมีต้นทุนการผลิตใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา แต่เนื่องจากราคาขายต่อลิตรปรับลดลงส่งผลให้กำไรต่อลิตรลดลง และธุรกิจโรงไฟฟ้าบ่อพลอยหยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักร ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายผลิตผลิตสูงขึ้น

นักวิเคราะห์บล.เคทีบี (ประเทศไทย) กล่าวว่า การที่บริษัทรายงานผลประกอบการอ่อนตัวลงมาก จากความสามารถในการทำกำไรลดลงของธุรกิจเอทานอลและไฟฟ้า ปัจจุบันเผชิญกับแรงกดดันทั้งทางด้านราคาขายและต้นทุน โดยแม้ราคาน้ำตาลในตลาดโลกปัจจุบันจะพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากภาวะขาดดุลของตลาดน้ำตาล แต่เรามองผลประโยชน์ที่บริษัทจะมีอย่างจำกัด เนื่องจากบริษัทได้ทำสัญญาล่วงหน้าไว้แล้ว ที่ราคาประมาณ 15-16 เซนต์ต่อปอนด์ จึงมีแนวโน้มปรับประมาณการกำไรปีนี้ลงจากแนวโน้ม

ผลประกอบการงวด 6 เดือน

● กำไรสุทธิ ● กำไรต่อหุ้น(บาท)

หน่วย : ล้านบาท



กำไรธุรกิจเอทานอลและไฟฟ้าที่แยกกว่าที่คาด สำหรับราคาน้ำตาลในตลาดโลก (ICE Sugar no.11) ได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันราคาได้พุ่งแตะระดับ 19 เซนต์ต่อปอนด์แล้ว ซึ่งถือว่าปรับตัวขึ้นมากจากช่วงต้นปี (30% YTD และเพิ่มขึ้นกว่า 65% จากจุดต่ำสุดในปีก่อน) ซึ่งเป็นผลกระทบจากภัยแล้งที่มีต่อปริมาณผลิตน้ำตาลของโลกจนทำให้ปริมาณน้ำตาลในปีนี้มีผลึกเป็นขาดดุลกว่า 7-8 ล้านตัน จากปีก่อนที่เกินดุล 2.8 ล้านตัน นอกจากนี้ค่าเงินบราซิลที่แข็งค่าขึ้นและฝนที่ตกหนักในประเทศบราซิล และแนวโน้มการเกิดลานินญาในปีหน้าจะช่วยลดแนวโน้มปริมาณน้ำตาลในตลาดส่งออกจากบราซิลลง ผลักดันให้ราคาน้ำตาลยืนอยู่ในระดับสูงตลอดทั้งปีได้

“แม้ราคาน้ำตาลที่ปรับตัวสูงขึ้นจะส่งผลบวกต่อธุรกิจหลักอย่างธุรกิจน้ำตาล แต่ผลประโยชน์ที่ได้ในปีนี้ก็จะมีอย่างจำกัดเนื่องจากบริษัทได้ทำสัญญาขายล่วงหน้าให้สอดคล้องกับที่อื่น. ทำให้ที่ระดับประมาณ 15 เซนต์ต่อปอนด์ ขณะเดียวกันธุรกิจเอทานอลและไฟฟ้า ซึ่งเคยเป็นส่วนสร้างกำไรหลักกลับมีแนวโน้มผลการดำเนินงานที่แย่ลงในปีี้จากทั้งด้านราคาขายและต้นทุน ส่งผลให้มีแนวโน้มที่จะปรับประมาณการกำไรของบริษัท ลงและออกบทวิเคราะห์ภายหลังจากเข้าประชุมนักวิเคราะห์ในช่วง 1-2 สัปดาห์ข้างหน้าอีกครั้ง”